

สรุปข่าวประจำวัน
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์	หัวข้อข่าว	หน้าที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ				
1	แนวหน้า	มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ร่วมขับเคลื่อน 'สัปดาห์นมแม่โลก 2566' หนุน 'ลาคลอด 6 เดือน'...	16	
2	มติชน กรอบข่าย	รัฐกระเปาะฉีกยุคสังคมสูงวัย แบะท่าเลิกจ่ายซ้ำซ้อน ไร้สวัสดิการถ้วนหน้า เพื่อกร้อน...	8	
ข่าวการเมือง				
1	กรุงเทพธุรกิจ	พท.ปึกหมุด '7กระทรวงยุทธศาสตร์'	1	

“กสร. คุ่มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กสร.

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ร่วมขับเคลื่อน ‘สัปดาห์นมแม่โลก 2566’ ทนุ ‘ลาคลอด 6 เดือน’ สร้างคุณภาพเด็กไทยด้วย ‘นมแม่’

องค์กรพันธมิตรโลกเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือ WABA : World Alliance for Breast feeding Actions ได้กำหนดคำขวัญเพื่อรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกันใน “สัปดาห์นมแม่โลก 2566” วันที่ 1-7 สิงหาคมนี้ ไว้ว่า ENABLING BREASTFEEDING Making a difference for working parents หรือ “สถานพลังสร้างสรรค์สังคมนมแม่เพื่อพ่อแม่ที่ต้องทำงาน”

คำขวัญปีนี้ มุ่งเน้นเรื่องการช่วยให้แม้อย่างคงให้นมแม่ได้ แม่ทั้งพ่อและแม่ต้องทำงาน ขบวนการช่วยให้แม้อย่างคงให้นมแม่ได้ มีหลายวิธี และตามบริบทของครอบครัว เช่น การเก็บนมแม่ไว้ให้ลูกที่บ้านและฝากให้คนเลี้ยงเอาให้ลูก ถ้าไปทำงานก็มีนมแม่เพื่อบีบเก็บนมเอากลับบ้าน ในกรณี ไม่มีคนช่วยเลี้ยงที่ไว้ใจได้ ก็จำเป็นต้องมีสถานที่ช่วยรับเลี้ยงในระหว่างแม่ไปทำงาน (เดย์แคร์นมแม่) ที่สำคัญที่สุดและเป็นการช่วยแม้อย่างคงให้นมแม่ได้ คือ แม่ได้อยู่บ้าน การให้นมแม่และแม่เลี้ยงลูกเองในวัยทารกและเตาะเตาะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการวางรากฐานสุขภาพให้กับชีวิตเด็ก ระยะเวลาที่มูลนิธิขอเสนอว่า พอเหมาะกับสถานการณ์ เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน คืออนุญาต “ลาคลอด 6 เดือน” ปัจจุบันพบว่า มีเพียงร้อยละ 10 ของประเทศทั่วโลก ที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่าง



พญ.ศิริพร กัญชนะ



ประเทศ (ILO) ในเรื่องของระยะเวลาของการลาคลอดที่ยังคงได้รับค่าแรง รวมไปถึงสิทธิการลาคลอดสำหรับพ่อหรือสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม่จะได้รับสิทธิการลาคลอดและค่าแรง แต่หากขาดการสนับสนุนจากสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แม่มไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนได้สำเร็จ

แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิได้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทยมานานกว่า 20 ปี เพราะประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แจ่มชัดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องภูมิคุ้มกัน จุลินทรีย์สุขภาพ IQ และความรู้สึกลับคั่งปลอดภัยในอ้อมกอดแม่ ฯลฯ มูลนิธิ สนับสนุนให้เด็กไทยได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ไม่ต้องกินนมแต่น้ำ และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัย จนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น โดย

จะทำได้เริ่มต้นต้องช่วยกันสนับสนุนให้มีการดูนมแม่คนเดียวตลอดเพื่อกระตุ้นให้น้ำนมมาเร็ว และโรงพยาบาลต่างทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันสอนแม่ให้สามารถให้นมแม่เป็นก่อนออกจากโรงพยาบาล แม่มีปัญหาใดๆ ติดต่อ call center นมแม่จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น จากโรงพยาบาลต่างๆ หน่วยงานองค์กรที่ไม่แสวงกำไร โดยตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2568 เด็กไทยร้อยละ 50 จะได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน ปัจจุบันกฎหมายให้แม่มสามารถลาคลอดได้เพียง 3 เดือน

“การสนับสนุนจากสถานที่ทำงานและกฎหมายการลาคลอดที่นานเพียงพอ โดยที่ยังคงได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน เป็นเป้าหมายสำคัญที่มูลนิธิ ได้ร่วมกับกรมสวัสดิการแรงงานและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเรื่องนมแม่ในสถานประกอบการ เพื่อให้แม่มที่ต้องกลับไปทำงานสามารถบีบเก็บน้ำนมไว้ให้ลูกได้ในช่วงที่แม่มทำงาน เพื่อให้ลูกสามารถกินนมแม่ได้ถึง 6 เดือน ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: ทั่วไป/สุขภาพ-ความงาม

วันที่: จันทร์ 7 สิงหาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15438

หน้า: 16(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 66.06

Ad Value: 82,575

PRValue (x3): 247,725

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ร่วมขับเคลื่อน 'สัปดาห์นมแม่โลก 2566' ทนุ 'ลาคลอด 6 เดือน'...

นมแม่จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย ทำให้การขาดงานของแม่วางลดลง ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของแม่ และเกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง เช่นกัน”

ข้อมูลจากการสำรวจ สถานการณ์ เด็กและสตรีในประเทศไทย MICs 6 พ.ศ.2565 พบว่าประเทศไทยมีอัตราการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน อยู่ที่เพียงร้อยละ 28.6 และยิ่งลดลง เมื่อครบกำหนดลาคลอด 3 เดือน เมื่อแม่ต้องกลับไปทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อมูลและสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ของนานาประเทศที่พบว่า อุปสรรค สำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือ ขาดการสนับสนุนจากสถานที่ทำงาน

“มูลนิธิผลักดันนโยบายการ เพิ่มสิทธิลาคลอดให้กับหญิงไทย 6 เดือน

ให้ได้รับค่าแรงเต็มจำนวนระหว่างการ ลาคลอด เพื่อเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมีจุดเริ่มต้นที่นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน นอกจากนี้การมี Day Care 3 เดือนถึง 3 ปีที่มีคุณภาพ จะช่วยให้เด็กไทยที่มี จำนวนเกิดน้อยลง ได้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นกำลังสำคัญของชาติ” ประธาน มูลนิธิ กล่าวสรุป

สำหรับแม่ที่กำลังตั้งครรภ์-หลัง คลอด สามารถศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อเตรียม ตัวอย่างถูกต้องได้ที่ www.thaibf.com หรือที่ Facebook เพจ : Thaibf และ นมแม่ หรือดาวน์โหลด Application : Everyday Doctor ของกรมอนามัย ที่เปิดคลินิกนมแม่ออนไลน์ เพื่อให้ คำปรึกษาแม่ที่มีปัญหาในการให้นมแม่ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

รัฐกระเป๋าสักกษุคสังคมสูงวัย

แบบทำเล็กจ่ายเข้าช้อน ไร้สวัสดิการถ้วนหน้า

เผื่อกร้อนรบ.ใหม่!!

ปีปัจจุบันประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีประชากรอายุ 60 ขึ้นไป ที่ 20% ของประชากรในประเทศ ตั้งแต่เมื่อปี 2565 และลำดับต่อไป ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 28% ของประชากรในปี 2574 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะได้เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น ทวีปยุโรป สิงคโปร์

แม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์มากมาย ช่วยชะลอ รักษาโรค และยืดอายุมนุษย์ให้มีชีวิตยืนยาวได้ แต่ต้องยอมรับว่ายิ่งมีอายุมาก ร่างกายย่อมเสื่อมสภาพตามการใช้งาน มีผลต่อการทำงาน หายรายได้ เมื่อถึงจุดหนึ่งต้องพักและออกจากงานไป หรือเกษียณ ขณะที่อาชีพอิสระเอง ไม่ว่าจะพ่อค้า นักธุรกิจ ต้องมีจุดที่ทำงานต่อไปไม่ไหวเช่นกัน

สิ่งที่ขัดแย้งกันคือ ร่างกายคนที่มีอายุมากขึ้น ต้องดูแลมากขึ้นด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย แต่ถ้ามีโรคประจำตัวต้องคอยเข้ารักษากับโรงพยาบาล รับประทานยา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับรายได้ที่แทบจะหยุดนิ่งไปหลังการเกษียณงาน หากครองตัวโสด ไม่มีทายาท จะไร้แรงสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย ช่วงวัยนี้จึงตกเป็นภาระจำเป็นของรัฐบาล ที่ต้องหางบประมาณมาดูแล ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่เรียกว่า “เบี้ยยังชีพคนชรา” ดำเนินการตั้งแต่ปี 2552

งบเบี้ยชราเจียดแสนล้าน

โดย “เบี้ยยังชีพคนชรา” ได้ถูกบรรจุเป็น

งบประมาณรายจ่ายประจำที่รัฐบาลจะอุดหนุนเงินให้กับคนไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี จะได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาทต่อเดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลา 14 ปี รัฐบาลได้จ่ายเงิน

อุดหนุน “เบี้ยยังชีพคนชรา” มีสถิติเพิ่มขึ้นทุกปี จากอดีตรัฐบาลจัดสรรในแต่ละปีราว 5-6 พันล้านบาท ปัจจุบันใช้งบประมาณปีละ 6-7 หมื่นล้านบาท สอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จากปี 2552 จำนวนผู้สูงอายุเพียง 1.82 ล้านคน เป็นในปี 2566 ที่ 11.21 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภาวะสังคมผู้สูงอายุ

สำหรับสถิติการจ่ายเงิน “เบี้ยยังชีพคน

ชรา” ในปีงบประมาณ 2564 มีผู้สูงอายุรวม 10.48 ล้านคน เบิกจ่ายงบประมาณไป 7.93 หมื่นล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 มีจำนวนผู้สูงอายุ 10.91 ล้านคน เบิกจ่ายงบประมาณไป 8.23 หมื่นล้านบาท และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-กรกฎาคม 2566) จำนวนผู้สูงอายุ 11.21 ล้านคน เบิกจ่ายงบประมาณไป 7.1 หมื่นล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2567 ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุวงเงิน 9 หมื่นล้านบาท มีแนวโน้มว่างบประมาณส่วนนี้จะทะลุถึง 1 แสนล้านบาทในอีกไม่กี่ข้างหน้า

ปรับลดรายจ่าย
สร้างวินัยการคลัง



ขณะที่รายได้ของรัฐบาล มีอยู่อย่างจำกัด การจะเพิ่มรายได้ก็ทำได้ยาก ถึงจะเพิ่มได้ แต่ก็ม้อตราการขยายตัวไม่เท่าทันรายจ่ายที่เพิ่มอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันยังคงใช้งบประมาณแผ่นดินแบบขาดดุล โดยปีงบประมาณ 2565 ได้ใช้ช่องว่างในการขาดดุลงบประมาณเพดานไปแล้ว และมีแผนที่จะลดการกู้เงินชดเชยการขาดดุลลง เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในอนาคต

ดังนั้น แนวนโยบายในอนาคตจึงต้องสอดคล้องไปกับการลดการขาดดุลงบประมาณด้วย ทั้งการหารายได้เพิ่ม อย่างที่กล่าวไปว่าไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องทำการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง ซึ่งรายจ่ายรัฐบาลปัจจุบันใช้ไปกับสวัสดิการหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แรงงานข้าราชการ การรักษาโรค การศึกษา การดูแลคนพิการ และการดูแลผู้สูงอายุ แต่การดูแลผู้สูงอายุนั้น ปัจจุบันยังเป็นนโยบายแบบถ้วนหน้าคือการจ่าย “เบี้ยยังชีพคนชรา” ให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุเกณฑ์ 60 ปีขึ้นไป

ล่าสุด กระทรวงการคลังเตรียมแนวทางลดรายจ่ายเพื่อดูแลฐานะการคลังให้มีความยั่งยืนเสนอต่อรัฐบาลใหม่ โดยหนึ่งในแนวทางคือ ปรับลดรายจ่ายสวัสดิการ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความซ้ำซ้อน หนึ่งในนั้นคือ “เบี้ยยังชีพคนชรา” เพราะนอกจากการจะจ่ายเบี้ยถ้วนหน้าแล้ว

นโยบายดูแลผู้สูงอายุ ยังมีอีกหลายรูปแบบ อาทิ การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพ กองทุนผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นต้น ซึ่งมอง

ว่าอาจจะเป็นการให้สวัสดิการที่ซ้ำซ้อน

จ่ายเบี้ยชราแค่นจนลดงบได้ 50%

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ศึกษาแนวทางเลือกจัดสรรเบี้ยผู้สูงอายุไว้หลายแนวทาง อาทิ การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้ารายละ 3,000 บาท ตามนโยบายพรรคการเมืองที่หาเสียงในปัจจุบัน รัฐจะมีภาระรายจ่ายต่อปีเกือบ 2 แสนล้านบาท แต่หากใช้แนวทางการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้าอัตราเดิมแบบขั้นบันไดที่ 600, 700, 800, 1,000 บาท รัฐมีภาระรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี

แต่หากมีการปรับปรุงสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุใหม่โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบาง หรือมีรายได้น้อยนั้น จะช่วยให้รัฐบาลลดการใช้จ่ายงบประมาณได้มากขึ้น โดยปัจจุบันผู้สูงอายุที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่จำนวนประมาณ 5 ล้านคน ดังนั้น ถ้าจ่ายในอัตราเดิมแบบขั้นบันได รัฐจะมีภาระรายจ่ายต่อปีที่ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท หรือลดลงราว 50% จากรายจ่ายดังกล่าวในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2565-2566 กระทรวงการคลัง เพิ่งได้ปรับปรุงโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนไป หลังจากที่เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560-2565 โดยไม่มีการปรับปรุงข้อมูล หรือเปิดรับสมัครผู้ถือบัตรรายใหม่เลยตลอด 5 ปี สำหรับการปรับปรุงครั้งใหม่ เน้นคัดกรองผู้ได้สิทธิใหม่ โดยเพิ่มเกณฑ์การคัดเลือกให้รัดกุมขึ้น อาทิ เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาประกอบการพิจารณาด้วย จากเดิมดูเพียงรายได้ส่วนบุคคลเท่านั้น

ยกเครื่องสวัสดิการรัฐใหม่

ปัจจุบันโครงการบัตรคนจนมีผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 14.59 ล้านคน และผู้ผ่านการอุทธรณ์อีก 2.6 หมื่นคน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 20 ล้านคน โดยผู้ที่ใช้สิทธิจริงหลังเริ่มโครงการบัตรคนจนปี 2566 ประมาณ 12.5-13 ล้านคน ใกล้เคียงกับจำนวนในโครงการเดิม และสวัสดิการยังคงเหมือนเดิม ทำให้ผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐยังคงที่ ราวเดือนละ 4 พันล้านบาท โดยผลการจ่ายเงินเดือนเมษายน 2566 ที่ 4.37 พันล้านบาท เดือนพฤษภาคม 2566 ที่ 4.74 พันล้านบาท และมิถุนายน 2566 ที่ 4.61 พันล้านบาท และล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2566 จ่ายเงินสวัสดิการบัตรคนจนไป 4.95 พันล้านบาท

อนาคตคาดว่าจะมีการปรับปรุงสวัสดิการในโครงการบัตรคนจนด้วยเช่นกัน เนื่องจากสวัสดิการดูแลผู้มีรายได้น้อย มีอยู่หลายโครงการที่อาจจะให้การช่วยเหลือซ้ำซ้อนกัน เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเงินสงเคราะห์ครอบครัว กองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการบ้านมั่นคง โครงการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา เป็นต้น

สัญญาณจากภาครัฐเริ่มลดสวัสดิการถ้วนหน้าลง วัยทำงานคงต้องทำใจดูแลตัวเองยามเกษียณ เตรียมพร้อมเงินออมกันมากขึ้น!!

ทีมข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

'เพื่อไทย' ปักหมุด 7 กระทรวงยุทธศาสตร์ > 12

เล็ง 'คลัง-พลังงาน-คมนาคม' ลุยขับเคลื่อนนโยบายเบ็ดเสร็จ พท.ปักหมุด'7กระทรวงยุทธศาสตร์'



'เพื่อไทย'
คุณกระทรวงเกรเดอ

พท
พรรคเพื่อไทย

รอมายกา
คุมตำรง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงการต่างประเทศ

13 กระทรวงโควตาพรรคร่วม

- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

7/08/2566 [ตราสี] กรุงเทพธุรกิจ

กระจาย 13 กระทรวง พรรคร่วมรัฐบาล

กรุงเทพธุรกิจ ● แม้การจับตัว
จัดตั้งรัฐบาลยังไม่แล้วเสร็จ พรรค
เพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ส่งสัญญาณเดินเกมสูตร "ไม่มีลุง"
แม้จะยากที่จะฝ่าดงอำนาจ "ลุง" แต่
ยังพยายามทุกทางเพื่อรวบรวมเสียง

สว.ให้ได้มากที่สุด
เพราะหากไม่มีพรรคพลังประชารัฐ
พรรครวมไทยสร้างชาติ การต่อรองเก้าอี้
รัฐมนตรีย่อมลดน้อยลงและอำนาจใน
การจัดสรรโควตารัฐมนตรีจะอยู่ในมือ
พรรคเพื่อไทยเบ็ดเสร็จแต่พรรคเพื่อไทย
รู้ว่าสูตรในพื้นนี้เกิดขึ้นยาก
จึงต้องวางเกมจัดสรรโควตา
รัฐมนตรีไม่ให้เสียเปรียบ บทเรียน

จากพรรคพลังประชารัฐ หลังการ
เลือกตั้งปี 2562 ถูกนำมาปรับใช้
หากจำกันได้ พรรคร่วมรัฐบาล
ได้เก้าอี้กระทรวงเกรตเอเกือบหมด
ทำให้พรรคพลังประชารัฐขยับเกม
การเมืองลำบาก
"ขุนพลเพื่อไทย" จึงคิดเกม
ข้ามขีดตึงกับกระทรวงเกรตเอเอาไว้
อ่านต่อหน้า | 9

▶ ต่อจากหน้า 12

พท.ปักหมุด

บริหารจัดการงานบ้านเมือง จัดการเกมการเมือง เพราะการร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่เคยมีความแค้นต่อกัน ย่อมต้องระงับหน้าระงับหลัง ไม่ให้ถูกชี้ทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา

เก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี ดูแลงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเท่านั้น เพราะต้องใช้รักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลงานราชการทางลับในหลากหลายเรื่อง

กระทรวงการคลัง ซึ่งปกติจะผูกไว้กับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี เนื่องจากต้องใช้กระทรวงการคลัง บริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน โดยพรรคเพื่อไทยมีคนที่เคยผ่านงานคุมกระทรวงการคลัง และมีประสบการณ์ด้านการคลังมาแล้วหลายคน อาทิ กิตติรัตน์ วัฒนกุล อดิศักดิ์ วัฒนกุล วัฒนกุล สหายเชื้อที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย

กระทรวงมหาดไทย มีความสำคัญในการกำกับดูแลราชการระดับท้องถิ่นทั้งประเทศ และสามารถใช้เป็นกลไกด้านมวลชนได้อย่างดี มีชื่อ 2 ปักหมุด ประกอบด้วย ภูมิธรรม เวชยชัย สมศักดิ์ เทพสุทิน ล้วนเก้าอี้ มท.1

กระทรวงคมนาคม เป็นที่หมายปองของพรรคภูมิใจไทย แต่พรรคเพื่อไทยไม่ยอมยกกระทรวงเกรดเอบวกให้พรรคอื่น เนื่องจากกระทรวงคมนาคมสามารถต่อยอดงานการเมืองทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังได้ จึงจำเป็นต้องเก็บไว้ดูแลเอง โดยมีตัวเต็ง อาทิ ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นแคนดิเดต

กระทรวงพลังงาน ถือเป็นกระทรวงชุมทรัพย์ที่พรรคเพื่อไทย จะเสียให้กับพรรคการเมืองอื่นไม่ได้ ว่ากันว่า “นายทุน” ระดับบิ๊ก ซึ่งคอยให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการผูกปิ่นโตเอาไว้ โดยมี จุลพันธ์ ออมวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ มีชื่อลุ้นเก้าอี้

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถูกจัดเป็นกระทรวงเกรดเอ เพราะต้องกำกับดูแลโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์ม และต้องกำหนดทิศทางพัฒนาประเทศในด้านดิจิทัล ปรากฏชื่อ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นตัวเต็ง

กระทรวงการต่างประเทศ พรรคเพื่อไทยต้องการใช้ขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประเทศควบคู่ไปกับงานปฏิบัติการในหลายด้าน มีชื่อ ปานปรีย์ พหิทธานุกร ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพรรค ถูกจับตา

ทั้งหมดคือ 7 เก้าอี้ที่พรรคเพื่อไทยหมายมั่นจะต้องยึดมาควบคุมดูแลให้ได้ เพราะเป็นกระทรวงยุทธศาสตร์ของพรรค เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ อาทิ เงินดิจิทัล 10,000 บาท นโยบายซอฟต์แวร์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียง 141 ของพรรคเพื่อไทยไม่มากพอที่จะยึดครองกระทรวงตามที่มุ่งหมายทั้งหมด จึงจำเป็นต้องเกลี้ยไควตาให้ “พรรคร่วมรัฐบาล” โดยจะยอมเฉือนออกไป 13 กระทรวง

กระทรวงกลาโหม ต้องจับตารัฐบาลเพื่อไทย จะมีพรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ เข้าร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ หากมีพรรค 2 ลุง คาดการณ์ว่ากระทรวงกลาโหม จะถูกแบ่งให้เป็นไควตา “ลุง”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้พรรคประชาธิปัตย์ อายากจะขอลูกพรรคเดิมแต่ปัญหาภายในของพรรคอาจจะต้องตกขบวนร่วมรัฐบาลที่สำคัญแรงต่อรองทางการเมืองมีน้อย โอกาสหวดกระทรวงเกษตรฯ จึงมีสูง จึงต้องติดตามว่าพรรคเพื่อไทยจะแบ่งไปให้พรรคใด

กระทรวงยุติธรรม พรรคประชาธิปัตย์จับจองเก้าอี้ดังกล่าวเอาไว้ แม้จะได้เก้าอี้ประธานสภา แต่ถือเป็นของแถม ไม่นับรวมกับไควตารัฐมนตรี มีชื่อ พ.ต.ท.วี สอดส่อง เป็นตัวเต็ง

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีพรรคภูมิใจไทยจับจองเอาไว้แล้ว

เตรียมสานต่องานคงค้าง โดยมีโอกาสสูงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา จับจองไว้แล้วเช่นกัน แม้จะมีแกนนำพรรคพลังประชารัฐ อายากจะสอดแทรกเข้ามา ดูแลงานกระทรวงนี้ แต่ “วราวุธ” มุ่งมั่นที่จะนั่งเก้าอี้อย่างเหนียวแน่น

กระทรวงแรงงาน มีชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จับจองเก้าอี้ “จับกัง 1” เอาไว้แต่ต้องรอการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย เนื่องจากมีนโยบายขึ้นค่าแรง 600 บาท ภายในปี 2570 ที่เคยหาเสียงเอาไว้ เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการ

ขณะเดียวกันยังมี **กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม** ที่พรรคเพื่อไทยต้องจัดสรรปันส่วนให้ “พรรคร่วมรัฐบาล”

ทั้งหมดพร้อมจะนับหนึ่ง เมื่อดีลทุกพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไทยได้ข้อยุติ จนมองเห็นอนาคตรัฐบาลร่วมกัน